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สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๓ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ 

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓  
(สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  
สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม     

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                   (ไมม่ี) 
 

(๒) รับรองรายงานการประชุม          (ไม่มี) 
 
(๓) กระทู้ถาม           (ไม่มี) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว       (ไม่มี) 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา         (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องเสนอใหม่        จ านวน ๔ เรื่อง 
 

 
ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ปี ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์) 
และคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แถลงรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธมินุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนญุาต

๖.๑ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยปี 2566 
(ตามมาตรา ๒๔๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 26 (๒) และมาตรา 40  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560)  
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ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทย เป็นรายงานส าคัญ ที่สะท้อนให้ภาครัฐบาล และภาคประชาชนได้ทราบถึง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน ทั้งประเด็นความก้าวหน้าและความท้าทายในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เห็นควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม อันเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเด็นที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมใน  
ทุกระดับ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เท่าที่ควร 
  ๒. การพัฒนาสถานะและสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ มีปัญหาในการรวบรวมข้อมูล 
และกระบวนการที่ยุ่งยากซึ่งเป็นอุปสรรคในการด าเนินการ  
  ๓. สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ขณะนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถี
ชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร 
โดยมีประเด็นเรื่องพ้ืนที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม ซึ่งทับซ้อนกับพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้มีความยุ่งยากในการหาข้อยุติ 
  ๔. สิทธิทางการเมือง มีประเด็นเรื่องการชุมนุมทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นการชุมนุม 
ของประชาชน อยากให้หน่วยงานมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่อยากให้มีความร่วมมือกับรัฐสภาการท างาน
ร่วมกันระหว่างสภากับ กสม. ประเด็นเรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน  เช่น  มีนักโทษ
บางคนได้อภิสิทธิ์  ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 
  โดยการพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนควรมองให้รอบด้าน และมีประเด็น
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรมุ่งเน้นการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนตามอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่รับรู้แค่สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  
แต่ขาดความเข้าใจในเชิงลึก รวมถึงไม่ทราบถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเท่าที่ควรจึงควรเร่งด าเนินการให้มี
มาตรการเชิงรุก เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของตน อันเป็นการด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิของประชาชน   
  นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหง่ชาติก าลังประสบปญัหาในการปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน
แก่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท าให้กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน หน่วยงานต้องน าเรื่องเข้าสู่
ขั้นตอนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิทักษ์สิทธิของประชาชน  
เห็นได้จากเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเกี่ยวกับ
สถานะบุคคล และสิทธิในการชุมชน โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมมือกับ
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการด าเนินการกระบวนการอาญา ปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา  
เรื่องร้องเรียนต ารวจ (ก.ร.ตร.) ตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เพ่ือให้การด าเนินคดี
อาญาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนั้น กรณีที่มีการด าเนินคดีอาญาล่าช้าประชาชนสามารถร้องเรียน 
กับคณะกรรมการได้ 
  จากนั้น ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์)   
ตอบชี้แจงว่า หน่วยงานจะรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว และกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (นายวสันต์  ภัยหลีกลี้) ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ให้ความส าคัญกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมในระดับต้นทาง 
เริ่มจากการจับกุมคุมขัง การสอบสวน การพิจารณาให้ประกันตัว โดยได้มีการร่วมมือกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดยทางหน่วยงานได้เสนอรายชื่อกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต ารวจ เพ่ือบูรณาการกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนและเป็นการค านึงถึงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพ่ือผลักดันให้กระบวนการ
ยุติธรรมในต้นทางเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นธรรม และประชาชนได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุษยชนอย่างเท่าเทียม โดยหน่วยงานมีข้อเสนอแนะในเชิงการป้องกันและการแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหา  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ส าหรับกรณีเป็นข้อร้องเรียนที่มีการละเมิดสิทธมินุษยชน โดยมุ่งให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย และข้อเสนอแนะในเชิงส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ถึงขั้น
ละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขเชิงระบบ เช่น การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมสาธารณะ โดยในคู่มือมีข้อเสนอแนะส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐและข้อเสนอแนะส าหรับผู้ชุมนุมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสาร
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนมีการรับรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่กว้างขวางขึ้น  
  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวสุภัทรา นาคะผิว) ชี้แจงว่า ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีกองทุนเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ไม่ได้ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการฟ้องคดีแทน 
ฉะนั้น กรณีที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ หน่วยงานจะด าเนินการประสานงานไปยังส านักงานอัยการสูงสุด 
และสภาทนายความ เพ่ือให้มีการด าเนินการโดยเร็ว อีกทั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับงบประมาณจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง  
การส่งเสริมและการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล  
สูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
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  ๑. การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจเยี่ยมสถานที่ในการควบคุมตัวเพื่อป้องกันการทรมาน  
  ๒. พัฒนาแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่ใช้ก าลังกับ
ผู้ต้องหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดี 
  ๓. การบันทึกหลักฐานทางการแพทย์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการทรมานเพ่ือเป็นหลักฐานใน
การด าเนินคดีและสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่กรณี 
  ๔. การฟ้ืนฟูเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมาน 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
          

 
ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวพรประไพ 
กาญจนรินทร์) และคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
  ภายหลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แถลงรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน 
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ในประเด็นข้อเสนอแนะ  
ต่อการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในปีถัดไป หัวข้อยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ พบว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละปีไว้ใน
อัตราที่สูงขึ้น โดยค่าเป้าหมายของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดการศึกษาข้อมูล แผนงาน 
อย่างไรก็ตาม บางตัวชี้วัดไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายรายปีไว้ ดังนั้น ควรระบุค่าเป้าหมายในแต่ละปีให้ครบถ้วน 
หรือจัดท าหมายเหตุโดยระบุข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่ไม่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน 
ส าหรับการแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้เพ่ิมเติมรายละเอียดเป้าหมายการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และรายละเอียด  
ผลการด าเนินงานไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา แต่ยังคงขาดรายละเอียด
งบประมาณตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ดังนั้น ควรเพ่ิมเติม
รายละเอียดงบประมาณดังกล่าว เพ่ือให้ทราบการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินการตามโครงการหรือ
กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนการเพ่ิมเติมรายละเอียดการด าเนินงาน

๖.๒ รายงานผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดในบางเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
โดยจัดท าในรูปแบบ QR Code 
  ส าหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดท ารายงานการเงินในส่วนการแสดง
รายละเอียดงบประมาณเหลือจ่าย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงรายละเอียด
งบประมาณเหลือจ่ายไว้ในรายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย แต่อาจยังไม่เป็นรูปแบบ หรือมาตรฐาน
เดียวกันกับองค์กรอิสระอื่น ดังนั้น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
และหน่วยงานที่ก าหนดรูปแบบในการจัดท ารายงานการเงิน ควรออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรอิสระอื่นที่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
สามารถแสดงรายละเอียดงบประมาณเหลือจ่ายไว้ในหมายเหตุเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้อันเปน็
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเพ่ือให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส าหรับ  
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท า  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีและการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government 
Evaluation System: GES) ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินได้ 
ดังนั้น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน  
และทรัพย์สินด้วย 
  ส าหรับประเด็นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรัฐบาลได้ออกกฎกระทรวง
ก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแก้ไขการครอบครองเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเพ่ือเสพจากปริมาณไม่เกิน ๕ เม็ด  
เป็นไม่เกิน ๑ เม็ด เป็นการเปลี่ยนหลักการที่ถือว่าผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน ๕ เม็ด เป็นผู้เสพ โดยให้ถือว่า 
ผู้ที่มียาบ้าเกิน ๑ เม็ดเป็นผู้กระท าผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว 
จะมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามในเรื่องดังกล่าว 
และในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ควรด าเนินการ  
ให้ความเป็นธรรมทั้งกับผู้กระท าความผิดและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ส่วนประเด็น  
การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร 
ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และกิจกรรมสร้างจิตส านึกที่ดี เห็นควรให้ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดกิจกรรมโดยให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการปลูก
จิตส านึกในเรื่องดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญขอ งชาติ และควรมุ่งเน้น 
การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  
ได้โดยปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
  จากนั้น ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์) 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายวสันต์ ภัยหลีกลี้, นางสาวสุภัทรา นาคะผิว) และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิ(นางหรรษา บุญรัตน์) ได้ตอบชี้แจงตอ่ที่ประชุม สรุปได้ว่า ในประเด็น 
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ที่รัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงก าหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือเสพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแก้ไขการครอบครองเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเพ่ือเสพ
จากปริมาณไม่เกิน ๕ เม็ด เป็นไม่เกิน ๑ เม็ด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการออกแถลงการณ์ 
โดยมีสาระส าคัญว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ความปลอดภัยของสังคม  
และเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ แต่การก าหนดนโยบายหรือมาตรการใด ๆ จะต้อง
ค านึงถึงการลงโทษที่ได้สัดส่วน และต้องมีกรอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยความชอบธรรม  
โดยนโยบายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนดังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการประกาศสงคราม  
กับยาเสพติดเมื่อปี ๒๕๔๖ จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาตรการลดอันตรายจากการใช้ 
สารเสพติด (Harm Reduction) มาใช้ในการแก้ปัญหาในส่วนของผู้เสพอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนให้ชุมชน
และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมด าเนินการ ยึดหลักการผู้เสพคือผู้ป่วยไม่ใช่อาชญากร สนับสนุนให้ชุมชน
พัฒนานวัตกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือคืนคนเหล่านี้ให้ชุมชนและสังคมต่อไป ส าหรับประเด็น
ข้อเสนอแนะให้มีการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับประเด็น
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอรับไว้เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมิน 

ผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายบัญญัติ  คันธา)  
กับคณะ และผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม  

๖.๓ รายงานของผูส้อบบญัชีและรายงานการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน ส าหรับปสีิน้สุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ 
(ตามมาตรา ๑๐/๒ วรรคสี ่แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖) 
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ภายหลังจากที่รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายบัญญัติ  คันธา) และผู้แทนจากส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (นายบุญชาย  ชุมแสงหิรัญ  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการพิเศษ)  
ได้ชี้แจงรายงานประจ าปีต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น สรุปได้ว่า ภาพรวมการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
ส าหรับปีสิ้ นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ดีขึ้ นจากปีที่ ผ่ านมา เช่น  รายรับสู งกว่ ารายจ่าย  
ลูกหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถมีจ านวนลดลง แต่มีหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น ลูกหนี้ค่าทะเบียนรถ 
ในส่วนภูมิภาคมีจ านวนมากกว่าลูกหนี้ค่าทะเบียนรถในส่วนกลางมาก จ านวนโครงการที่ด าเนินการ  
แล้วเสร็จมีจ านวนลดลง ดังนั้น จึงได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญเพ่ือให้กา รด าเนินการของ กปถ.  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินของ กปถ. ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของกองทุน อีกทั้ งควรหาวิธีการเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ  
ก าหนดตัวชี้วัดของแผนงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ควรให้เจ้าหน้าที่ของส่วนกลางไปช่วยดูแลและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด หรือพัฒนา ระบบ 
การประมูลโดยอาจใช้วิธีการรวมกลุ่มจั งหวัดแล้วจัดประมูลร่วมกัน เ พ่ือให้ผู้ เข้ าร่ วมประมูล  
มีความหลากหลายและเป็นผู้ที่ต้องการได้หมายเลขทะเบียนนั้ นอย่างแท้จริง มิใช่มีแต่เพียงนิติบุคคล 
ที่มุ่งหาก าไรจากป้ายทะเบียนรถที่ประมูลได้ ประกอบกับควรพิจารณาก าหนดจ านวนเงินและระยะเวลาใน
วางหลักประกัน เมื่ อประมูลหมายเลขทะเบียนได้ เ พ่ือแก้ปัญหาจ านวนลูกหนี้ค่ าทะเบียนรถ  
ควรน าหมายเลขทะเบียนที่เป็นเลขสวยในหมวดเก่าเขา้ท าการประมูลในระบบเพื่อน ารายไดเ้ข้ากองทุน และ
ควรเ พ่ิมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีใหม่  ๆ เ พ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยรวมถึง 
ป้องกันหรือลดผลกระทบจากอุบัติภัยที่เกิดจากการรถใช้รถใช้ถนน หรือใช้เทคโนโลยีในการควบคุม
พฤติกรรมผู้ขับขี่ เ พ่ือลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบัติ เหตุ  อีกทั้ งควรประเมินผลการด า เนินงาน 
ของโครงการที่มาขอรับเงินสนับสนุนจาก กปถ. ทั้งเรื่องความคุ้มค่าในการช่วยลดอุบัติเหตุ ความยั่งยืน  
ของโครงการ ความทั่วถึงของโครงการในเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  และความสุจริต
โปร่งใสของการด าเนินโครงการ นอกจากนี้ ควรรายงานความคืบหน้าว่า กปถ. ได้มีการด าเนินโครงการ
ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือส านักงานศาลยุติธรรมเพ่ือแก้ปัญหากรณีที่ศาลห้ามน าการไม่จ่าย
ค่าปรับใบสั่งจราจรมาเชื่อมโยงกับการต่อภาษีรถ แล้วหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งได้ด าเนินการตรวจสอบกรณี
ลูกจ้างของกองทุนในส่วนภูมิภาคทุจริตว่ามีตัวการใหญ่อยู่เบื้องหลังการทุจริตของลูกจ้างด้วยหรือไม่ 
  จากนั้น รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายบัญญัติ  คันธา) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า  
ปัจจุบันลูกหนี้ค่าทะเบียนรถที่ยังมีปัญหา คือ ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อสิบปีกว่าที่แล้วซึ่งไม่ สามารถหาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ได้ ท าให้เกิดความขัดข้องในการเสนอคดีต่อศาล ส่วนกรณีของการตรวจสอบสถานะ  
การเป็นบุคคลล้มละลายของลูกหนี้นั้น กปถ. อยู่ระหว่างด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ตรวจสอบสถานะของลูกหนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และกรณีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการโครงการ หากเป็นโครงการของหน่วยงานในกรมการขนส่งทางบกจะมีการก าหนด
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เ จ น  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ดั ง ก ล่ า ว มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ลื่ อ น เ งิ น เ ดื อ น  
ส่วนกรณีโครงการของหน่วยงานนอกกรมการขนส่งทางบกที่มาขอรับเงินสนับสนุนภารกิ จด้าน 
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ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กปถ. ได้จัดท าคู่มือการขอรับเงินจัดสรรจาก กปถ. เพ่ืออ านวย  
ความสะดวกให้กับหน่วยงานที่จะมาขอรับเงิน  อีกทั้ งกรมการขนส่งทางบกได้ก าหนดระเบียบ 
กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภั ย 
ในการใช้รถใช้ถนนส าหรับด าเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๗  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการขับเคล่ือนความปลอดภัยเชิงพ้ืนที่ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ และได้มีการเตรยีม
จัดสรรเงินไว้พร้อมส าหรับให้หน่วยงานที่ประสงค์จะมาขอรับไปด า เนินโครงการวิจัยต่าง ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย ทั้งนี้ กปถ. จะได้ติดตามด้วยว่า โครงการต่าง ๆ  
ได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์หรือไม่  
  อย่างไรก็ตาม โครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ นั้น ในปี ๒๕๖๖  
มีจ านวนที่ลดลง ซึ่งในปี ๒๕๖๗ จะเร่งด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ กปถ.  
ได้พัฒนาการใช้เงินให้ไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ิมขึ้นในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 
โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข คือ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาช่วยพิจารณาประเภทของอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
ผู้พิการให้มีความเหมาะสมกับผู้พิการแต่ละคน และในการติดตามลูกหนี้ค่าทะเบียนรถได้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ย 
ตามกฎหมายแทนการฟ้องคดีเนื่องจากท าให้ติดตามหนี้ได้มากยิ่งขึ้น ส่วนผลการตรวจสอบการทุจริต 
ของลูกจ้างในส่วนภูมิภาคพบว่า เป็นการกระท าความผิดของลูกจ้างเองโดยไม่ได้มีตัวการใหญ่ 
อยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้งได้ด าเนินการเรียกเงินคืน ลงโทษทางวินัย และด าเนินคดีอาญา โดยได้เน้นย้ า 
ให้แต่ละจังหวัดควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัดมิให้เกิดการทุจริตด้วย  

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
  

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในการพิจารณารายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ประชุม
วุฒิสภา ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  ภายหลังที่ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก)  
ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดง  
ความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรเผยแพร่ข้อมูลรายงานโดยเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าถึ งได้
ง่ายขึ้น เช่น Facebook แอปพลิเคชัน Line เพื่อช่วยป้องกันข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งควร

 ๖.๔ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
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ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินในอนาคตของรัฐบาล วิเคราะห์ความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว วิเคราะห์
งบประมาณเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และควรมีการประเมินประสิทธิผล
ทางการคลังเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในการจัดท ารายงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะต้องวิเคราะห์สถานภาพการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลตามสถานภาพของ
ความเป็นจริง  

  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (นางสาวสุดท้าย  ชัยจันทึก) ได้ตอบชี้แจง
สรุปได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าลังพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และ
พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยในเบื้องต้นจะจัดท าข้อมูลในรูปแบบของ Infographic  
เพ่ือเผยแพร่ซึ่งจะท าให้เข้าใจได้ง่าย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินประสิทธิผลทางการคลัง
เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท ารายงานการเงินแผ่นดิน โดยจะขอรับข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป  
  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ไม่มี) 
 
เลกิประชุมเวลา ๑๔.๕๘ นาฬิกา  

 
 


